

SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ BẢO LÂM
Số: 168/CV-TTYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bảo Lâm, ngày 31 tháng 5 năm 2022

“V/v tuyên truyền, vận động nhân dân đi tiêm liều nhắc lại vắc xin phòng bệnh COVID-19 lần 1 (mũi 3)”.

Kính gửi: 12 Trạm y tế, 2 PKĐK khu vực

Thực hiện công văn số 430/KSBT-TTGDSK ngày 20 tháng 05 năm 2022 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng về việc tuyên truyền, vận động nhân dân đi tiêm liều nhắc lại vắc xin phòng bệnh COVID-19 lần 1 (mũi 3).

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về tuyên truyền, vận động nhân dân đi tiêm liều nhắc lại vắc xin phòng bệnh COVID-19 lần 1 (mũi 3); Trung tâm Y tế Bảo Lâm kính đề nghị 12 trạm y tế, 2 PKĐK khu vực thực hiện một số nội dung như sau:

1. Phát thông điệp tuyên truyền cho người dân về những lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng COVID-19; tiêm liều nhắc lại lần 1 (mũi 3) vắc xin phòng COVID-19 trên Đài phát thanh huyện; Trạm Y tế xã, thị trấn.

2. Tổ chức các hình thức tuyên truyền như:

Nói chuyện chuyên đề, thảo luận nhóm, họp dân, tư vấn, thăm hộ gia đình, họp hội đồng bệnh nhân, người bệnh, người nhà bệnh nhân tại các cơ sở y tế để người dân biết rõ về những lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 và tiêm liều nhắc lại lần 1 (mũi 3) vắc xin phòng COVID-19.

3. Nội dung truyền thông: (có tài liệu kèm theo)

- Tuyên truyền cho người dân biết rõ về những lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 và tiêm liều nhắc lại lần 1 (mũi 3).

- Tuyên truyền, vận động người dân đi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch theo khuyến cáo của ngành Y tế;

- Sử dụng các tài liệu truyền thông về Chiến dịch và tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 an toàn trên Kho dữ liệu điện tử truyền thông phòng, chống dịch COVID-19, tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 của Bộ Y tế tại địa chỉ: <https://1drv.ms/u/s!Amm0pPafka615U3F5504hoh53aE3?e=QnubLR> và địa chỉ <https://1drv.ms/u/s!Amm0pPafka61grRw2dJqjAsJoGsYyQ?e=MHZjxh>.

Trung tâm Y tế Bảo Lâm yêu cầu 12 TYT, 2 PKĐK khu vực khẩn trương thực hiện các nội dung trên. /.

Nơi nhận:

- Như trên (t/h);
- Lưu VT, CT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Hải

NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
TIÊM LIỀU NHẮC LẠI VẮC XIN PHÒNG BỆNH COVID-19
LẦN 1 (MŨI 3)

Ngày 17/5/2022, Bộ Y tế đã có Công điện gửi 63 tỉnh, thành về việc triển khai tiêm phòng vắc xin COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên. Tính đến ngày 12/5/2022, cả nước đã triển khai tiêm được hơn 216 triệu liều vắc xin phòng COVID-19. Tuy nhiên theo Bộ Y tế, tiến độ tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên chưa đạt được mục tiêu đề ra.

Để sử dụng hiệu quả vắc xin phòng COVID-19, tăng tỉ lệ bao phủ mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, Tỉnh Lâm Đồng đã và đang triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 nhắc lại lần 1 (mũi 3) cho người từ 18 tuổi trở lên. Các thông tin liên quan đến liều nhắc lại vắc xin phòng COVID-19 lần 1 (mũi 3) như sau:

Đối tượng tiêm liều nhắc lại vắc xin phòng Covid-19 lần 1 (mũi 3):

* Người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung, bảo đảm bao phủ cho toàn bộ người có bệnh nền, người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế.

* Người từ 50 tuổi trở lên, người trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19, nhân viên y tế.

Loại Vắc xin sử dụng là :

* Nếu các mũi tiêm cơ bản hoặc bổ sung cùng loại vắc xin thì tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vắc xin do hãng Pfizer hay Moderna sản xuất.

* Nếu trước đó đã tiêm các loại vắc xin khác nhau thì tiêm mũi nhắc lại bằng vắc xin do hãng Pfizer hoặc Moderna sản xuất.

* Nếu tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung là vắc xin của hãng Sinopharm thì có thể tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hay vắc xin do hãng Pfizer hoặc Moderna sản xuất, vắc xin AstraZeneca.

Khoảng cách tiêm 01 mũi nhắc lại ít nhất 3 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản.

Đối với những người đã mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khi hồi phục và hoàn thành việc cách ly y tế theo qui định.